



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวนำ

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 19 มกราคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14874

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 38.36 Ad Value: 34,524

PRValue (x3): 103,572

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรฯใช้ตลาดนำการผลิต ขายสินค้าแพลตฟอร์มออนไลน์

เกษตรฯใช้ตลาดนำการผลิต ขายสินค้าแพลตฟอร์มออนไลน์

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตว่า ได้พิจารณาเห็นชอบแผนงานกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตปี 2564 ทั้ง 4 คณะ และรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) ได้ดำเนินการจัดทำแดชบอร์ดสินค้าเกษตรที่ร้อยเรียงตลอดห่วงโซ่การผลิต พร้อมระบบเตือนภัย (Warning) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 3 สินค้า คือ มันสำปะหลัง ทูเรียน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแสดงผลบน www.กิดก้า.com และนำตัวเชื่อมข้อมูล (Link Banner) เผยแพร่บนเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ www.moc.go.th และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ www.nabc.go.th รวมทั้งกำลังพัฒนาแดชบอร์ดสินค้าอีก 3 สินค้า ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา รวมทั้งพิจารณาแนวทางการจัดทำแดชบอร์ดพืชแห่งอนาคต (Future Crop) ที่ไทยมีศักยภาพ

2.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยได้จัดให้มีแพลตฟอร์มกลางดังกล่าวในรูปแบบ B2B (Business-to-Business) รองรับทั้งในประเทศและต่างประเทศบนแพลตฟอร์ม Thaitrade.com และแพลตฟอร์ม Phenixbox.com ซึ่งได้เชื่อมโยงช่องทางเป็นศูนย์กลางการค้า

สินค้าเกษตรไทยไว้บนหน้าเฉพาะ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” บนเว็บไซต์ Moc.go.th โดยได้พัฒนาสหกรณ์การเกษตรนำร่องรวมจำนวน 26 สหกรณ์ ขึ้นจำหน่ายบนทั้งสองแพลตฟอร์ม และได้จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Online Business Matching) ระหว่างสหกรณ์การเกษตรและผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมคู่เจรจา 100 คู่เจรจา เกิดมูลค่าการซื้อขาย 82,460,000 บาท

3.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ โดยได้มีการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐาน GAP หรือ Organic และมาตรฐาน GI มาร่วมในแผนดำเนินการสำหรับสินค้านำร่อง 2 ชนิด ได้แก่ ข้าวและทูเรียน โดยกลุ่มข้าว ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ จ.อำนาจเจริญ และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ จ.ศรีสะเกษ นอกจากนี้ยังอบรมระบบตามสอบย้อนกลับในสินค้าเกษตร (QR Traces on Cloud) ให้ความรู้แก่เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร 192 ราย และ 4.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด มีมติเห็นชอบกรอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ปี 2564-2568 และกรอบการนำเสนอมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมที่ต้องการผลสำเร็จ (Quick Win)



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ

Thal Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 19 มกราคม 2565

ปีที่: 73 ฉบับที่: 23374

Col.Inch: 161.05 Ad Value: 354,310

หัวข้อข่าว: บังคับแยงจุมกนร.ผู้ปกครองวัย

หน้า: 1(ซ้าย), 6, 7, 12

PRValue (x3): 1,062,930

ศิลปิน: สีสี่

บังคับแยงจุมกนร. ผู้ปกครองวัย

เจ็บแทนลูก ข้อ'ลกระดับ' เตือนโควิด!

กระทรวงสาธารณสุขเตรียม
ประกาศลดระดับเตือนภัย "โอมิ
ครอน" หลังยอด ★ มีต่อหน้า 6

บังคับแยงจุมก ☆ ต่อจากหน้า 1
ติดเชื้อเริ่มเบา "อนุทิน" ชงประชุม สบค.ชุดใหญ่
ปรับโซนสี เพิ่มพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ ด้าน "พิพัฒน์"
ตัน สบค.อนุมัตินักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแบบ
Test & Go อีกครั้งเพื่อช่วยฟื้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว
ให้เร็วที่สุด เชื่อสาธารณสุขไทยรับมือได้ตั้งเป้า
ต่างชาติเข้าไทยตลอดปี 65 รวม 8 ล้านคนบวกรวม
ไทยเที่ยวไทยในประเทศสร้างรายได้ 1.8 ล้านล้าน
บาท ขณะที่หอการค้าไทยร่วมด้วยช่วยกันจี้รัฐ
ถึงเวลาใช้ "เทสต์ แอนด์ โก" อีกครั้ง หลังยกเลิก
ทำนักท่องเที่ยงเข้าไทยลดฮวบกระทบท่องเที่ยว

และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ส.ส.เขต 5 สงขลา "เดชอสม์
ขาวทอง" รับติดโควิดจริง

เริ่มอยู่ในช่วงขาถ่วงแล้ว สำหรับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน
โดยหลายจังหวัดมียอดติดเชื้อลดลง ทำให้ประชาชน
ส่วนหนึ่งเกิดความโล่งใจที่สถานการณ์ไม่รุนแรง
แต่ก็ไม่ประมาท

★ ติดเชื้อ 6.3 พันราย-ดับ 18

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. สบค.รายงานสถานการณ์
โควิด-19 ในไทยประจำวัน ว่าพบผู้ติดเชื้อใหม่ 6,397
ราย เสียชีวิตเพิ่ม 18 ราย เป็นชาย 7 ราย หญิง 11 ราย



◀ กล่องรอดตาย

น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒน
พันธ์ชัย ปลัดกระทรวง
ดิจิทัลฯ นายกสมาคม นิสิต
เกาจุฑาฯ นำกล่องรอดตาย
ที่ภายในมียา ปรอท เครื่อง
วัดระดับออกซิเจนในเลือด
หน้ากากอนามัย มอบให้
นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.กอง
โรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม
โรค รวม 1 พันกล่อง ไว้
มอบต่อผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ

Thal Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 19 มกราคม 2565

ปีที่: 73

ฉบับที่: 23374

หน้า: 1(ซ้าย), 6, 7, 12

Col.Inch: 161.05 Ad Value: 354,310

PRValue (x3): 1,062,930

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: บังคับแยงจุมกร.ผู้ปกครองไวย

เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้ง 18 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,337,811 ราย หายป่วยสะสม 2,233,903 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 21,956 ราย ยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64 ทั้งสิ้น 109,828,653 โดส สำหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดวันที่ 18 ม.ค. ได้แก่ กทม. 753 ราย สมุทรปราการ 598 ราย ชลบุรี 556 ราย ภูเก็ต 348 ราย นนทบุรี 281 ราย ขอนแก่น 274 ราย อุบลราชธานี 171 ราย เชียงใหม่ 155 ราย นครราชสีมา 153 ราย ปทุมธานี 136 ราย

★ “บักคู้” นัดประชุม สบค. 20 ม.ค.

วันเดียวกัน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รว.กลาโหม ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ส่วนใหญ่ยังปฏิบัติตามมาตรการดูแลตนเองแบบครบจักรวาล ไทยแตกต่างจากหลายประเทศเพราะยังคงสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและผู้เสียชีวิตอยู่ในระดับต่ำ วันที่ 20 ม.ค. นายกฯจะเป็นประธานการประชุม สบค.ชุดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอการปรับพื้นที่ โชนสีของแต่ละจังหวัด เพื่อกำหนดมาตรการสำหรับกิจการ/กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โอมิครอน รวมทั้งจะประเมินสถานการณ์มาตรการเข้าประเทศ และความปลอดภัยของคนในประเทศ

★ ชง สบค.ปรับสีเพิ่มแซนด์บ็อกซ์

ส่วนที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทินชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ กรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอผ่อนคลายนโยบายมาตรการต่อที่ประชุม สบค.ชุดใหญ่ วันที่ 20 ม.ค. ว่า จะเสนอปรับระดับสีแดงบางพื้นที่เพื่อให้มีอิสระมากขึ้น จะเป็นจังหวัดใดต้องรอหรือถ้านพ.โอกาสการยกเว้น พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ในวันที่ 19 ม.ค. รวมถึงจะขยายเพิ่มพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ให้ครอบคลุมทุกภาคมากขึ้น เช่น สมุทรปราการ ชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ เป็นต้น ส่วน กทม.เป็นอำนาจการพิจารณาของ กทม.

★ ลดระดับเตือนภัยโควิด

นายอนุทินกล่าวว่า นอกจากนี้จะปรับมาตรการ Test&Go ให้ลงทะเบียนได้อีกครั้งตั้งแต่เดือนก.พ. ประเทศที่ไม่มีปัญหาการระบาดเข้ามาได้หมดแต่หากยังมีปัญหาต้องควอรันทีน ยังมีเวลาอีก 13 วันที่จะพิจารณาถึงสถานการณ์การระบาดทั่วโลก รวมถึงสถานการณ์ในประเทศเป็นอย่างไร กระทรวงพร้อมจะผ่อนคลายนโยบายให้มากที่สุด ตั้งแต่ต้นปีที่ระบาดพบผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยหนัก อยู่ในแนวโน้มควบคุมได้ ผู้เสียชีวิตไม่ถึง 20 คนต่อวัน เทียบกับผู้ติดเชื้อยัง

อยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ เป็นปัจจัยที่เสนอ สบค.ผ่อนคลายนโยบาย ส่วนสถานบันเทิงผับบาร์ ยังถือเป็นจุดที่มีความอันตรายต่อการติดเชื้อ จุดไหนที่ควบคุมได้ก็ผ่อนคลาย ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ ยังต้องรัดกุม นอกจากนี้จะมีการลดวันกักตัวส่วน จะเหลือกี่วันจะหรืออีกครั้งและทราบว่า นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตรียมประกาศลดระดับเตือนภัยโควิด-19 จากระดับ 4 เหลือระดับ 3

★ ผู้ปกครองไวยถูกเจ็บตรวจ ATK

น.ส.นัทธมน ตั้งบุญธินา อาชีพครู ในฐานะตัวแทนกลุ่มผู้ปกครองที่ได้รับความสะดวก รื้อน นำผู้ปกครองนักเรียนจำนวนหนึ่งเดินทางมาที่กระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องให้ยกเลิกการตรวจโควิดด้วยชุด ATK ในเด็กนักเรียนและผู้ใหญ่รวมทั้งยกเลิกการบังคับสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า น.ส.นัทธมนกล่าวว่า ที่ผ่านมามีได้รับผลกระทบจากนโยบายและมาตรการกระทรวงที่ทำให้โรงเรียนบังคับนักเรียนตรวจ ATK ทั้งที่ไม่มีอาการจำเป็นลูกหลานต้องทนเจ็บจากการแยงจุมกรในการตรวจ พ่อแม่เมื่อลูกเจ็บเราก็กัง การสวมหน้ากากอนามัยไม่ควรบังคับ ควรให้สวมใส่แบบสมัครใจ ที่ผ่านมามี 2 ปี เด็กเรียนออนไลน์ แต่พอเปิดเรียนกลับให้ตรวจ ATK ที่สำคัญประชาชนทั่วไปที่สุขภาพแข็งแรงยังต้องตรวจอีก จึงขอให้ยุติการบังคับตรวจ ATK ในเด็กและประชาชนทุกคน ให้ปฏิบัติตามโควิดเป็นโรคประจำถิ่น ใครป่วยจึงตรวจหรือรักษา ใครไม่ป่วยให้ใช้ชีวิตตามปกติ ให้ยุติการบังคับสวมหน้ากากอนามัย ให้เร่งเปิดประเทศ เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจทุกช่องทางโดยด่วน

★ มอบกล่อง “รอดตาย”

ที่รพ.สนามศูนย์คัดกรองกรมแพทยทหารบก ขอยราชวิถี 15 น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบกล่องรอดตายให้กับ นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค รวม 1,000 กล่อง เพื่อมอบต่อให้กับคนใช้ระบบกักตัวที่บ้าน หรือโฮม ไอโซเลชัน และได้เตรียมจิตอาสา ทีมที่ปรึกษาทางการแพทย์กว่า 400 คน ให้ติดตามอาการคนใช้ทางออนไลน์ จิตอาสาจะคอยพูดคุยดูแล ให้กำลังใจ ผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่ พ.อ.นพ.สุชาย สายเสถียร ผอ.รพ.สนามฯ กล่าวว่า มีประชาชนมาตรวจ ATK ที่ รพ.สนาม เฉลี่ยวันละ 300 คน พบผลเป็นบวกร้อยละ 5 ส่วนใหญ่ไม่มีอาการก็จะเข้าระบบกักตัวที่บ้าน สถานการณ์รอบนี้ไม่ค่อยน่ากังวล

คนป่วยไม่มากและไม่มีอาการ ส่วนผู้ป่วยเด็กพบ 10 คน ทุกคนไม่มีอาการแต่ก็นำเด็กทุกคนเข้า รพ.พระมงกุฎเกล้า เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด

★ “พิพัฒน์” ดันอนุมัติเปิดรับ นทท.

อีกด้านหนึ่ง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในการประชุม สบค.ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กลาโหม เป็นประธาน วันที่ 20 ม.ค. กระทรวงการท่องเที่ยวจะเสนอให้พิจารณาเปิดให้รับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้าไทยในรูปแบบ Test & Go อีกครั้ง เริ่มเดือน ก.พ.หลังจากรัฐบาลระงับไปเมื่อปลายปี เพราะเกิดการระบาดของ โอมิครอน สถานการณ์ปัจจุบันมั่นใจว่ากระทรวงสาธารณสุขรับมือและควบคุมการระบาดได้ เห็นได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อหลังปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 10-14 ม.ค. มีตัวเลขติดเชื้อ 7,000-8,000 คน ถือเป็นจุดพีคสุดของการระเื่อมหลังปีใหม่ หลังจากนั้นจะลดลงรวมทั้งจำนวนผู้เสียชีวิตก็ลดลง การรับวัคซีนอยู่ในระดับ 2 เข็ม เป็นส่วนใหญ่กว่า 70% จึงน่าจะคลายความกังวลว่าติดเชื้อแล้วไม่มีอาการรุนแรงเหมือนในยุโรปและสหรัฐฯ ดังนั้นหากเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจะทำให้เดือนก.พ.มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย

★ ตั้งเป้าต่างชาติเข้าไทย 8 ล้านคนปี 65

รว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแบบ Test&Go ยังคงกำหนดแนวทางด้านสาธารณสุขที่เข้มงวด ผู้ที่เดินทางเข้ามาจะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ทั้งหมด 2 ครั้ง คือ เมื่อเดินทางมาถึงและวันที่ 5-6 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อ รวมทั้งอาจหาแนวทางในการควบคุมที่เข้มข้นขึ้น ต้องฟังความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วย หากสามารถ

☆ มีต่อหน้า 7

★ บังคับแยงจุมกร ☆ ต่อจากหน้า 6

เปิดให้นักท่องเที่ยวจากต่างชาติเดินทางเข้ามาได้ น่าจะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยทั้งปี 65 ได้ไม่ต่ำกว่า 8 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 480,000 ล้านบาท นักท่องเที่ยวทั้ง 8 ล้านคน ยังไม่รวมนักท่องเที่ยวจากจีน เพราะยังไม่ทราบว่าจีนจะเปิดให้พลเมืองเดินทางออกนอกประเทศได้เมื่อใด และยังไม่รวมการเปิดให้นักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางด้านชายแดนแต่ถ้าเปิดให้จีนเข้ามาและเปิดชายแดนด้วย อาจทำให้ต่างชาติเข้ามาถึง 15 ล้านคน ส่วนคนไทยเที่ยวในประเทศ ตั้งเป้าหมายทั้งปี 160 ล้านคน/ครั้ง สร้างรายได้ 800,000 ล้านบาท หากทำได้ตามเป้าหมายจะทำให้ไทยมีรายได้จากการ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ

Thal Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 19 มกราคม 2565

ปีที่: 73 ฉบับที่: 23374

Col.Inch: 161.05 Ad Value: 354,310

หัวข้อข่าว: บังคับแยงจุมูก, ผู้ปกครองไว

หน้า: 1(ซ้าย), 6, 7, 12

PRValue (x3): 1,062,930

ศิลป์: สีสี่

ท่องเที่ยวทั้งปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท

★ ทอการค้าไทยจี้รัฐกั้นแบ็ก Test&Go

ขณะที่นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ ทอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการหารือกับผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่พบว่าผู้ประกอบการต้องการให้รัฐบาลเร่งพิจารณาอนุมัติการ Test&Go กลับมาใช้อีกครั้ง เพราะพบว่าทอการค้าไทย Test&Go ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไทยลดลงมาก เดือน ม.ค.65 น่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย 1-2 แสนคน แต่จากการติดตามพบว่ามีเดินทางผ่าน กูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ประมาณ 2 หมื่นคน ในเดือน ธ.ค.64 หายไปมากถึง 8 หมื่น-1.8 แสนคน ถ้าประเมินการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปของนักท่องเที่ยวที่ 50,000 บาท/คน จะเป็นเม็ดเงินที่หายไปเฉลี่ยต่อเดือน 5,000-9,000 ล้านบาท ส่วนนี้กระทบทั้งภาคการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยจะกระทบต่อการจ้างงานแรงงานที่เพิ่งกลับมามีงาน รวมถึงเสียโอกาสด้านการท่องเที่ยว เพราะประเทศอื่นที่พร้อมกว่าจะชิงโอกาสช่วงนี้ดึงนักท่องเที่ยวไป

★ รพ.ธนบุรีฉีดไฟเซอร์ฟรี 3 หมื่น โดส

อีกด้านหนึ่ง นพ.บุญวันสิน ประธานกรรมการ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (มหาชน) หรือ THG เปิดเผยถึงนโยบายของคณะผู้บริหารว่า ได้เห็นชอบจัดทำโครงการฉีดวัคซีนเพื่อประชาชนและได้จัดเตรียมวัคซีนไฟเซอร์ 3 หมื่น โดส ฉีดให้ประชาชนทั่วไปแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบหลัก ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย บางพลัด บางกอกใหญ่ และธนบุรี โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่การฉีดวัคซีนที่ “การยางแห่งประเทศไทย” แขวงบางขุนนนท์ กับที่ “สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส” ถนนวิภาวดีรังสิต โดย บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (มหาชน) ได้มอบภารกิจนี้ให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของ รพ.ธนบุรี รวม 3 แห่ง ได้แก่ รพ.ธนบุรี 1, รพ.ธนบุรี 2 และ รพ.ธนบุรีบำรุงเมือง ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค.-28 ก.พ. โดยจัดฉีดทั้งเข็มที่ 1, 2 และเข็มที่ 3

★ “พีท” นักร้องติดโควิด-19

คนวงการบันเทิงติดโควิด-19 อีกรายเป็นนักร้องเสียงดี “พีท-พล นพวิชัย” และเจ้าตัวได้แจ้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า ได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 สรุปว่าพบเชื้อ ต้องขออภัยทุกท่านที่ติดต่อกันไว้แล้ว พร้อมแจ้งไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. ว่ามีการออก

จากบ้านและจัดรายการ ตรวจ ATK ทุกเช้าเย็นแต่ไม่พบเชื้อ จนมาวันที่ 18 ม.ค. จัดรายการถึง 9 โมง พอ 10 โมง ไปตรวจ RT-PCR บ่ายโมงครึ่ง ทางแสบโทร.มาแจ้งว่าพบเชื้อโควิด-19

★ แอนชิลิตติดโควิดอีกคน

นอกจากนี้ยังมีคนในวงการนางงามติดเชื้อโควิด-19 อีกราย คือน้องแอน-น.ส.แอนชิลิต สก็อต-เคมมิส มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 โดยเจ้าตัวได้โพสต์สภาพหัวใจสีเขียวทางอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อวันที่ 18 ม.ค. พร้อมคำบรรยายเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ว่า “แอนขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่า เมื่อวาน (17 มกราคม 2565) แอนได้ไปตรวจ RT-PCR เพื่อใช้ในการทำงาน ที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลได้แจ้งว่าผลเป็น Positive (พบเชื้อ COVID-19) แพทย์ผู้รักษาประเมินอาการแจ้งว่าให้ทำ Home isolation เนื่องจากแอนไม่มีอาการใดๆ เป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่ 17 มกราคม 2565 ถึง 26 มกราคม 2565 เมื่อรู้ผลแอนและทีมงาน

ได้แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดให้สังเกตอาการและเฝ้าระวังตัวเองเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ทุกงานที่แอนไปได้มีการตรวจ ATK ทุกครั้งและผลเป็นปกติทุกครั้ง แอนขอโทษทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะ หลังจากนั้นนางของแอนจะถูกเคลื่อนออกไปก่อนจนกว่าจะได้รับคำอนุญาตจากแพทย์ว่าสามารถทำงานได้ค่ะ” ทั้งนี้ได้มีผู้ติดตาม IG ของแอนต่างเข้ามาให้กำลังใจ อวยพรให้หายไวๆ

★ ตามทีมแอลงข่าว ปชป.ตรวจโควิด

ที่ ส.งขลา หลังมีรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ ว่าสมาชิกพรรคที่ไปช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 6 จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 15-16 ม.ค. คือ นายเดชอสม์ ขาวทอง ส.ส.เขต 5 สงขลา รองหัวหน้าพรรคที่ดูแลภาคใต้และเป็นผอ.การเลือกตั้งซ่อมเขต 6 สงขลา ติดเชื้อโควิด-19 และได้มีการขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหาเสียงในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะการร่วมการแถลงข่าวของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เลขานุการพรรคประชาธิปัตย์ที่ อ.หาดใหญ่ เมื่อคืนวันที่ 16 ม.ค. พร้อมแกนนำพรรค เช่น นายนิพนธ์ บุญญามณี รมว.มหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรค และ ส.ส. ตลอดจนทีมงานหาเสียง ไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมกักตัวและสังเกตอาการตัวเอง

☆ มีต่อหน้า 12

บังคับแยงจุมูก ☆ ต่อจากหน้า 7

★ “เดชอสม์” รับผิดชอบจริง

ขณะที่นายเดชอสม์ยอมรับว่าติดเชื้อโควิด-19 จริง โดยตอนที่รู้สึกไม่สบายตัว มีอาการคันคอ ทำให้เกิดความกังวล จึงไปขอตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลออกมาเป็นบวก จึงเข้ารับรักษาตัวอยู่ที่ รพ.กรุงเทพ อ.หาดใหญ่ โดยยังมีแค่อาการคันคอแพทย์ให้อยู่รักษาตัวต่อจนกว่าจะหายป่วยเป็นปกติขณะเดียวกันสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ได้เข้าทำความสะอาดสถานที่แอลงข่าวที่โรงแรมซิกเนเจอร์ อ.หาดใหญ่ พร้อมติดตามตัวผู้อยู่ในงานแอลงข่าวทั้งหมดไปตรวจ ATK ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า จากการที่นายเดชอสม์ติดเชื้อโควิด-19 และมีการกักตัว น.ส.สุภาพร กำเนิดพล หรือน้องน้ำหอม ภรรยาว่าที่ ส.ส.สงขลา ส่งผลให้การออกมาแจ้งต่อที่ระแวงขอบคุณประชาชนในพื้นที่เขต 6 ที่ลงคะแนนเสียงให้ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีการกำหนด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thestatetimes.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 18 มกราคม 2565 เวลา 17:27

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: ถึงรอบชาวสวนยาง!! โอนเงินประกันรายได้ยางงวด 3 แล้ว! เกษตรกรชาวสวนยาง 1.88 ล้านราย ยิ้มออก

THE STATES TIMES





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thestatetimes.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 18 มกราคม 2565 เวลา 17:27

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: ถึงรอบชาวสวนยาง!! โอนเงินประกันรายได้ยางงวด 3 แล้ว! เกษตรกรชาวสวนยาง 1.88 ล้านราย ยิ้มออก

ถึงรอบชาวสวนยาง!! โอนเงินประกันรายได้ยางงวด 3 แล้ว! เกษตรกรชาวสวนยาง 1.88 ล้านราย ยิ้มออก

18 JANUARY, 2022



ยางพารา เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักของไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตเกษตรกรเกือบ 2 ล้านครัวเรือน สาเหตุที่ประเทศไทยปลูกยางพารามากขนาดนี้ นั่นเพราะยางพาราเป็นพืชที่ทำรายได้สม่ำเสมอ กรีดน้ำยางได้เกือบทุกวัน เป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่มีตลาดรองรับ 100% และยังให้ผลผลิตนานกว่า 15 ปีต่อต้น

แต่ทว่า แม้ไทยจะเป็นประเทศผู้ผลิตยางพาราอันดับหนึ่งของโลก แต่กลับไม่สามารถกำหนดราคายางพาราเองได้ ทำให้เกษตรกรต้องเผชิญกับความผันผวนของราคา ส่งผลให้รายได้ไม่แน่นอน ท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลจำเป็นต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงที่ภาวะราคายางตกต่ำ

ดังนั้น รัฐบาลชุดปัจจุบัน ที่ได้ใช้นโยบายประกันรายได้เกษตรกร ในการบริหารจัดการ ผ่านกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหัวเรือใหญ่ ‘จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์’ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ขับเคลื่อน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโครงการนี้ เป็นนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ใช้หาเสียง เมื่อครั้งเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2562 นั่นเอง

ในส่วนของยางพารา โครงการดังกล่าวเป็นการประกันรายได้ตามการผลิตแต่ละประเภท ได้แก่ ยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดี ประกันรายได้ที่ราคา 60 บาท/กิโลกรัม, น้ำยางสด (DRC 100%) ประกันรายได้ที่ราคา 57 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ประกันรายได้ที่ราคา 23 บาท/กิโลกรัม

ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ผ่านมามี ธ.ก.ส. ได้โอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นระยะที่ 3 วงเงินงวดนี้กว่า 850 ล้านบาท สำหรับรอบนี้ ได้กำหนดราคายางพาราอ้างอิง คือ ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดี อยู่ที่ 54.85 บาท/กิโลกรัม ได้ชดเชย 5.15 บาท/กิโลกรัม, ราคาน้ำยางสด (DRC 100%) อยู่ที่ 51.03 บาท/กิโลกรัม ได้ชดเชย 5.97 บาท/กิโลกรัม, ราคายางก้อนถ้วย (DRC 50%) อยู่ที่ 23.18 บาท/กิโลกรัม ซึ่งในส่วนนี้จะไม่มีชดเชย เพราะราคาตลาดสูงกว่าราคาประกันไว้

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่มีโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่รับผิดชอบโดยกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์นั้น แนวโน้มราคายางในตลาดอยู่ในแนวบวก ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการดำเนินโครงการชะลอขายยางก้อนถ้วยของ กยท. ที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรชาวสวนยาง ไม่ต้องเร่งขายช่วงที่ผลผลิตในตลาดมากเกินไป เมื่อปริมาณผลผลิตในตลาดมีความเหมาะสม ราคาจะปรับตัวขึ้น จึงสามารถนำผลผลิตยางที่เก็บไว้มาขายในช่วงที่ราคายางสูงขึ้นในระดับที่เหมาะสม ขณะที่ถ้าราคาตลาดต่ำกว่าราคาประกันรายได้รัฐบาลก็จ่ายส่วนต่างนั้นให้กับเกษตรกร



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thestatestimes.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 18 มกราคม 2565 เวลา 17:27

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: ถึงรอบชาวสวนยาง!! โอนเงินประกันรายได้ยางงวด 3 แล้ว! เกษตรกรชาวสวนยาง 1.88 ล้านราย ยิ้มออก

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าในขณะนี้ ราคายางพาราจะยังไม่ขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 100 บาท ตามที่ชาวสวนยางคาดหวังดังเช่นในอดีตเมื่อหลายปีก่อน แต่โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ก็ทำให้เกษตรกรได้หายใจโล่งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกับช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ภาวะที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตโรคระบาด

ยางพารานั้นเป็นหนึ่งในพืชหลัก 5 ชนิดที่รัฐบาลเดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรตามนโยบาย คือ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพด เฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรสวนยางและลงทะเบียนเกษตรกรมีกว่า 1.88 ล้านราย พื้นที่สวนยางกว่า 19.16 ล้านไร่ เมื่อนับรวมพืชเศรษฐกิจหลักทั้ง 5 ชนิด จะพบว่า โครงการสามารถช่วยเกษตรกรทั้งหมดถึง 7.9 ล้านครัวเรือนเลยทีเดียว

#TheStatesTimes #Econbiz #GoodsVoice #NewsFeed #จรัณกร #พsscประชาธิปไตย #ชาวสวนยาง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

bangkokbiznews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 18 มกราคม 2565 เวลา 23:45

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565

กรุงเทพธุรกิจ

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565

© 18 ม.ค. 2565 เวลา 18:18 น. | © 91



ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 66.20 สงขลา 65.95 (มี.ค.)
กรุงเทพฯ 66.40 สงขลา 66.15 น้ำยางชั้น 60% (ก.พ.) กรุงเทพฯ 43.60
สงขลา 43.35 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 43.80 สงขลา 43.55



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

bangkokbiznews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 18 มกราคม 2565 เวลา 23:45

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565

ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)

ชนิด (บาท/กก.)	เดือนกุมภาพันธ์ 2565		เดือนมีนาคม 2565	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	66.20	65.95	66.40	66.15
ชั้น 2	65.60	65.35	65.80	65.55
ชั้น 3	65.05	64.80	65.25	65.00
ชั้น 4	64.75	64.50	64.95	64.70
ชั้น 5	64.30	64.05	64.50	64.25
ยางแท่ง				
STR5L	63.00	62.75	63.20	62.95
STR20	58.85	58.60	59.05	58.80
น้ำยางชั้น 60%	43.60	43.35	43.80	43.55

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

bangkokbiznews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 18 มกราคม 2565 เวลา 23:45

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565



การยางแห่งประเทศไทย

Rubber Authority of Thailand

THAILAND RUBBER PRICE ON 18 JANUARY 2022

OFFICE OF CENTRAL RUBBER MARKET

RUBBER AUTHORITY OF THAILAND

F.O.B. Price BAHT/KILOGRAM

TYPE/GRADE	F.O.B. PRICE			
	FEBRUARY 2022		MARCH 2022	
	BANGKOK	SONGKHLA	BANGKOK	SONGKHLA
RIBBED SMOKED SHEET				
RSS 1	66.20	65.95	66.40	66.15
RSS 2	65.60	65.35	65.80	65.55
RSS 3	65.05	64.80	65.25	65.00
RSS 4	64.75	64.50	64.95	64.70
RSS 5	64.30	64.05	64.50	64.25
STANDARD THAI RUBBER				
STR 5L	63.00	62.75	63.20	62.95
STR 20	58.85	58.60	59.05	58.80
CONCENTRATED LATEX (HIGH AMMONIA 60% IN BULK)	43.60	43.35	43.80	43.55

2. Auction Price BAHT/KILOGRAM

TYPE/GRADE	Songkhla	Surathani	Nakhon - Si thammarat	Yala	Nongkhai	Burram
USS 3	55.05	55.55	55.09	-	-	-
USS (moisture) 3 - 5 %	54.20	55.05	54.57	-	-	-
USS (moisture) 5 - 7 %	52.33	-	-	-	-	-
USS (moisture) 7 - 10 %	-	-	-	-	-	-
RSS3	57.84	58.00	57.68	-	-	-

3. RAOT Local Price BAHT/KILOGRAM

Field Latex DRC > 35%	53.00	47.25	47.89	-	-	-
Cup Lump 100 %	48.20	46.30	48.83	-	-	-
RATE	USD	JPY(100)	MYR	SGD		
BHT	33.11	28.79	7.92	24.34		



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 18 มกราคม 2565 เวลา 23:48

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565

ไอที ธุรกิจ

เข้าสู่ระบบ

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565



กรุงเทพธุรกิจ

อัปเดต 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา • เผยแพร่ 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ติดตาม



ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 66.20 สงขลา 65.95 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 66.40 สงขลา 66.15
 น้ำยางชั้น 60% (ก.พ.) กรุงเทพฯ 43.60 สงขลา 43.35 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 43.80 สงขลา 43.55 ราคา
 ยางประกาศเทียบวัน (F.O.B.) ชนิด (บาท/กก.) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เดือนมีนาคม 2565
 ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา ชั้น 1 66.20 65.95 66.40 66.15 ชั้น 2 65.60
 65.35 65.80 65.55 ชั้น 3 65.05 64.80 65.25 65.00 ชั้น 4 64.75 64.50 64.95 64.70 ชั้น 5 64.30
 64.05 64.50 64.25 ยางแท่ง STR5L 63.00 62.75 63.20 62.95 STR20 58.85 58.60 59.05
 58.80 น้ำยางชั้น 60% 43.60 43.35 43.80 43.55 ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 18 มกราคม 2565 เวลา 23:48

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565

TYPE/GRADE		F.O.B. PRICE			
		FEBRUARY 2022		MARCH 2022	
		BANGKOK	SONGKHLA	BANGKOK	SONGKHLA
RIBBED SMOKED SHEET					
RSS 1		66.20	65.95	66.40	66.15
RSS 2		65.60	65.35	65.80	65.55
RSS 3		65.05	64.80	65.25	65.00
RSS 4		64.75	64.50	64.95	64.70
RSS 5		64.30	64.05	64.50	64.25
STANDARD THAI RUBBER					
STR 5L		63.00	62.75	63.20	62.95
STR 20		58.85	58.60	59.05	58.80
CONCENTRATED LATEX (HIGH AMMONIA 60% IN BULK)		43.60	43.35	43.80	43.55

TYPE/GRADE	Auction Price					
	Songkhla	Surathani	Nakorn - Sri thammarat	Yala	Nongkhai	Buriram
USS 3	55.05	55.55	55.09	-	-	-
USS (moisture) 3 - 5%	54.20	55.05	54.57	-	-	-
USS (moisture) 5 - 7%	52.33	-	-	-	-	-
USS (moisture) 7 - 10%	-	-	-	-	-	-
RSS3	57.84	58.00	57.68	-	-	-

Field Latex DRC > 35%	RAOT Local Price				
	USD	JPY(100)	MYR	SGD	BHT
Field Latex DRC > 35%	53.00	47.25	47.89	-	-
Cup Lump 100 %	48.20	46.50	48.83	-	-
RATE	USD	JPY(100)	MYR	SGD	BHT
	33.11	28.79	7.92	24.54	